

มนุษยฯ ๑ ๑๑๑๑

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2562

ขอแสดงความยินดี



>>>ขอแสดงความยินดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พวกเราชาว มนส. ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดี



>>>ขอแสดงความยินดีกับ นายปรัชญา สุทธิ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษาและประชาชน การประกวดแต่งคำประพันธ์ (โคลงสี่สุภาพ) "งานสวดดีวีรชนคนแสวงหา" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากท่านเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ราชการอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ศึกษาดูงาน



>>>เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องงานกิจการนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 2/110 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ประชุมกรรมการคณะครั้งที่ 3/2562



>>>เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะฯจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมยูงทอง โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระแจ้งผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการรับทราบและวาระพิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษา2561

ขอแสดงความยินดี



>>>แสดงความยินดี คณะขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ทัศนีย์ กระจ่างอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา และนายณัฐภูมิ ไตสุข นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรจากท่านวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองเพลงมาร์ช คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 80 พรรษา

ประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 3/62



>>>คณะจัดการประชุมหัวหน้าภาควิชา - หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง โดยมี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีเป็นประธาน ในการประชุม ในวาระพิจารณาเรื่องผลการเรียน, การติดตามการใช้งบประมาณ รวมถึงการดำเนินงานของสาขาวิชา

สัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต



>>>เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2/2 รับตรงทั่วไป/Portfolio สำหรับในครั้งนี้เป็น การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีนักศึกษามารับการสอบสัมภาษณ์ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มากกว่า 250 คน

คมคำ

"Admit your mistakes even when someone reprimands you. You should understand if it is true."

"ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิ และรู้แ่ใจว่า เป็นจริง"

นายธนดล ไยน้อย : พิมพ์ / นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ : บรรณาธิการ / อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกูล ที่ปรึกษา